

**ĐẢNG BỘ TỈNH LAI CHÂU
HUYỆN ỦY TAM ĐƯỜNG**

*

Số 649 - CV/HU
Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 06-
CT/TU, ngày 30/11/2016 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Tam Đường, ngày 12 tháng 7 năm 2022

- Kính gửi:*
- HĐND, UBND huyện,
 - MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện,
 - Các chi, đảng bộ trực thuộc,
 - Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện.

Thực hiện Công văn số 796-CV/TU, ngày 08/3/2022 của Tỉnh ủy Lai Châu về đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 06-CT/TU, ngày 31/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự”. Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 06-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự (THADS) trên địa bàn huyện trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác THADS; tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác THADS, trọng tâm là Kết luận số 84-KL/TW, ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 71-KH/TU, ngày 28/02/2022 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 64-KH/HU, ngày 21/6/2021 của Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 84-KL/TW, ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Nghị quyết số 96/2014/QH14, ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và công tác Thi hành án dân sự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS năm 2014; Chỉ thị số 05/CT-TTg, ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác THADS.

2. Ủy ban nhân dân huyện lãnh đạo, chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý nhà nước về THADS trên địa bàn. Tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS huyện đảm bảo

hiệu quả, đúng quy định; căn cứ tình hình thực tế tại địa phương trình HĐND huyện xem xét, ban hành Nghị quyết hỗ trợ kinh phí hoạt động hằng năm của Ban Chỉ đạo. Trực tiếp chỉ đạo việc thi hành, cưỡng chế các vụ việc lớn, phức tạp, có ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ với các tổ chức tín dụng, cơ quan quản lý tài sản, quản lý đất đai và các cơ quan liên quan cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về tài khoản, tài sản, đất đai... theo yêu cầu của cơ quan Thi hành án dân sự để kịp thời áp dụng các biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành án.

3. Hội đồng nhân dân huyện, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát công tác THADS, nhất là các vụ việc phải cưỡng chế thi hành, vụ việc thi hành án có giá trị lớn, vụ việc thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, vụ việc nổi cộm được dư luận quan tâm, kết hợp với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

4. Chi cục THADS huyện triển khai quyết liệt các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác THADS. Đẩy nhanh tiến độ thi hành án, giảm án tồn đọng, tập trung giải quyết các vụ việc phức tạp, bức xúc, kéo dài. Tiếp tục đề xuất kiện toàn các chức danh tư pháp, đội ngũ công chức lãnh đạo cơ quan đảm bảo chất lượng và tiêu chuẩn theo quy định. Xây dựng đội ngũ Chấp hành viên, công chức thi hành án thật sự liêm chính, công tâm, chuyên nghiệp, có bản lĩnh chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thường xuyên tự kiểm tra để phòng, ngừa, ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng, đồng thời xử lý nghiêm trường hợp cán bộ thiếu trách nhiệm, sai phạm.

Đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 88-KH/HU, ngày 22/11/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW " Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2021 - 2025; xây dựng bộ máy cơ quan THADS trong sạch, vững mạnh.

Quản lý, sử dụng kinh phí và cơ sở vật chất theo quy định, nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền hoàn thiện thể chế về THADS. Tiếp nhận và giải quyết kịp thời, đúng pháp luật đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về THADS. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức liên quan, nhất là các cơ quan thông tin, tuyên truyền tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, truyền thông về hoạt động THADS tại địa phương; chủ động, kịp thời cung cấp

thông tin định hướng dư luận, nhất là đối với những vụ việc nổi cộm được dư luận xã hội quan tâm.

5. Công an huyện chỉ đạo Công an các xã, thị trấn chủ động phối hợp chặt chẽ với Cơ quan THADS trong triển khai thực hiện công tác THADS. Viện kiểm sát nhân dân huyện tăng cường kiểm sát việc tuân theo pháp luật về thi hành án đối với cơ quan THADS và các cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ. Tòa án nhân dân huyện phối hợp xử lý các vụ việc có khó khăn, vướng mắc theo đề xuất của Chi cục THADS huyện theo quy định.

6. Ban Chỉ đạo THADS huyện lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn phối hợp, hỗ trợ Cơ quan THADS trong xác minh, giải quyết và cưỡng chế thi hành án dân sự. Định kỳ (hoặc khi cần thiết) nghe Cơ quan THADS huyện báo cáo kết quả hoạt động và những biện pháp đề xuất tổ chức thi hành án dân sự, hành chính phức tạp, kéo dài để kịp thời cho chủ trương, ý kiến chỉ đạo giải quyết.

7. Ban Tuyên giáo Huyện ủy chỉ đạo, định hướng cơ quan thông tin tuyên truyền trên địa bàn huyện thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về THADS nhằm nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân đối với công tác THADS.

8. Văn phòng Huyện ủy chủ trì, phối hợp với Chi cục THADS huyện theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện; kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy sơ kết, tổng kết Chỉ thị.

Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy,
- Như kính gửi,
- Lưu.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ**

Cao Trang Trọng